

## บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	:	การศึกษารจัดการและวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ไวน้จังหวัดลำพูน
ผู้จัดทำ	:	นางสาวบัวขาว ทองประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ดร.ทวีวรรณ พรหมกันธา
หลักสูตร	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	:	สิงหาคม 2546
จำนวนหน้า	:	68 หน้า

การศึกษารวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานและปัญหาของสหกรณ์ไวน้จังหวัดลำพูน ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ไวน้จังหวัดลำพูน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ จากการสัมภาษณ์ระดับลึก โดยอาศัยแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ไวน้ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ไวน้อุโมงค์จำกัด สหกรณ์ไวน้เวียงหนองล่องจำกัด และ สหกรณ์ไวน้ป่าซางจำกัด

สหกรณ์ไวน้อุโมงค์จำกัด ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 108 คน และมีทุนเรือนหุ้น 377,000 บาท สหกรณ์รับซื้อวัตถุดิบจากสมาชิกสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 34.3 ของต้นทุนทั้งหมด

สหกรณ์ไวน้เวียงหนองล่องจำกัด ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 71 คน และมีทุนเรือนหุ้น 43,200 บาท สหกรณ์รับซื้อวัตถุดิบทั้งจากสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรในท้องถิ่น และรับซื้อโดยทั่วไป ต้นทุนในการผลิตส่วนใหญ่คือต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 38.9 ของต้นทุนทั้งหมด

สหกรณ์ไวน้ำป่าช่างจำกัด ดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 125 คน และมีทุนเรือนหุ้น 190,520 บาท สหกรณ์รับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในท้องถิ่น ด้้นทุนในการผลิตส่วนใหญ่คือด้้นทุนด้้นบรรรจกัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 34.7 ของด้้นทุนทั้งหมด

สหกรณ์ทั้งสามแห่งมีการจ้้าหน่ายทุนเรือนหุ้นแก่สมาชิกในราคาหุ้นละ 10 บาท และมีการแบ่งสายงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายการตลาด และฝ่ายผลิต โดยมีด้้นทุนในการผลิตไวน้ำทั้งหมดดังนี้ ด้้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบ ด้้นทุนด้้นแรงงาน ด้้นทุนค่าสารเคมี ด้้นทุนด้้นบรรรจกัณฑ์ ด้้นทุนด้้นอาคารแสดมปี และด้้นทุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การจัดทำบัญชี สหกรณ์มีการจัดทำบัญชีตามระบบใบสำคัญ บันทึกรข้อมูลในสมุดบัญชี โดยพนักงานบัญชีทุกสัันวันทำการ และจัดท้้างบทดลอง ส่งมอบให้กัับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อทำการปิดงบบัญชีของสหกรณ์

ปัญหาที่พบในการด้้นเนินการของทั้งสามสหกรณ์ คือ ด้้นช่องทางกัการจัดจ้้าหน่ายที่ไม่สามารถกระจายผลิถกัณฑ์ได้ทั่วประเทศ เนื่องจากขาดเงินทุนในการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย รวมทั้งด้้นคู่แข่งันที่มีจ้้านวนมากทั้งภายในจ้้าหวัดและจ้้าหวัดอื่น